

ด่วนที่สุด

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๐๓๗๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๒๑๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางสรุปข้อมูลและรายละเอียดของหน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณาตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามที่ได้ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี (๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) เกี่ยวกับรายงานสรุปข้อมูล
และรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กรณีราษฎรถูกขับไล่ออกจากที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินซึ่งได้รับสิทธิพิเศษจากนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีก และเรื่อง ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
กรณีปัญหาการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของโครงการหมู่บ้านจัดสรร มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบรายงานสรุปข้อมูล
และรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงเรื่อง ข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีราษฎรถูกขับไล่ออกจากที่อยู่อาศัย
และที่ดินทำกินซึ่งได้รับสิทธิพิเศษจากนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์โครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีก และเรื่อง ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
ของโครงการหมู่บ้านจัดสรร ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย และเร่งรัดให้กระทรวงมหาดไทย
แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยด่วน เพื่อจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ รับทราบและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
เร่งรัดการดำเนินการต่อไป ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ปริญญคราญ จงธรรมคุณ

(นางสาวปริญญคราญ จงธรรมคุณ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

ตารางสรุปข้อมูลและรายละเอียดของหน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณาตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	วันที่ครบกำหนด
๑	ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีราษฎรถูกขับไล่ออกจากที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษจากนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก	<ul style="list-style-type: none"> ● มูลนิธิพิทักษ์ไทยได้ร้องเรียนต่อ กสม. เกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน บริเวณพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ “โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก” ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษจากนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก โดยกองทัพภาคที่ ๓ ได้จัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรอาสาสมัครและทหารพรานอาสาสำหรับทำกินและอยู่อาศัย โดยมีข้อบังคับห้ามโอนที่ดินไปยังบุคคลภายนอก และใช้ที่ดินเพื่อทำการเกษตรเท่านั้น ต่อมาพื้นที่เขาค้อได้รับความนิยมนิยมเป็นแหล่งท่องเที่ยว ราษฎรบางส่วนจึงปรับปรุงพื้นที่จากแปลงเกษตรเป็นการให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยว จึงถูกเจ้าหน้าที่ทหารจับกุมและดำเนินคดีอาญาทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ● กสม. ได้มีข้อเสนอแนะต่อ กรม. ให้พิจารณากำหนดมาตรการและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลที่ดินของรัฐนำที่ดินไปจัดสรรหรืออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ ทั้งตามกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาลหรือตามข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์พิเศษให้สำรวจพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ รับผิดชอบโดยใช้เจ้าหน้าที่ภาคสนาม และใช้เทคโนโลยีสำรวจทางอากาศหรือดาวเทียม ทุก ๑ - ๓ ปี และจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างสม่ำเสมอด้วย 	มท. กท., กษ., ดศ., ทส., ยธ., กอ.รมน. และ ดช.	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒	ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของโครงการหมู่บ้านจัดสรร	<ul style="list-style-type: none"> ● กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า มีบริษัทเอกชนนำรถบรรทุกสัญจรผ่านถนนของหมู่บ้านจัดสรรศรีนครพัฒนาโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงขอให้ตรวจสอบปัญหาการใช้ประโยชน์และการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของโครงการหมู่บ้านจัดสรรศรีนครพัฒนา 	มท. กทม.	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	วันที่ครบกำหนด
		<p>แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับสิทธิของบุคคล ในทรัพย์สินอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none">● กสม. ได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ต่อคณะรัฐมนตรีว่า ควรดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรสามารถโอนสาธารณูปโภคของโครงการหมู่บ้านจัดสรร ให้เป็นสาธารณประโยชน์หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจบำรุงรักษาสาธารณูปโภคนั้นได้ในกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินทิ้งร้างไม่ทำหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคชั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต จนมีสภาพทรุดโทรมกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่สามารถรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้		